

ทายนิสัยจากวันในสัปดาห์

นำเสนอเมื่อ : 8 มี.ค. 2552

ทายนิสัยจากวันในสัปดาห์

ทายนิสัยจากวันในสัปดาห์

วันอาทิตย์

คนเกิด วันอาทิตย์ เป็นคนชอบเสี่ยง กล้าได้กล้าเสีย เป็นคนมี ความคิดโลดแล่น รวดเร็ว และใจร้อน เช่นเดียวกับในเรื่องของ ความรักเมื่อหลงรักใครแล้วจะตามติดให้สำเร็จจนได้เป็นคนรักสนุก ชอบคนที่ดูดีมีเสน่ห์ไม่เรียกขานหรือเซ็กซี่เกินไปเป็นคนมี ความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีความ สดใสน่ารัก และร่าเริงทำให้มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามใครเห็นใครก็ชอบแต่ค่อนข้างดีอีร้น และหัวแข็ง ซึ่งบางครั้งทำให้ไม่ยอมอ่อนข้อต่อใคร บางทีความรักต้องสิ้นสุดลงไป เพราะความมีทิฐิมานะเป็นคน ค่อนข้างเจ้าชู้ทีเดียว และมีความโรแมนติกในเรื่องความรักมาก ชอบที่จะอยู่คลอเคลียกับคนรักตลอดเวลา รักใครแล้วจะเป็นคนที่รักจริง หวังแต่จะเลยนะ แต่ก่อนที่จะพบตัวจริง ก็ชอบที่จะเลือกพบคนใหม่ ๆ เพราะมันทำให้เกิดความรู้สึกทาทาย คนเกิดวันอาทิตย์จะมีดวง ความรัก ค่อนข้างดีถ้าคนรักเขาใจถึงความใจร้อนไปบางของคุณ ก็จะสามารถ คบกันได้นาน

วันจันทร์

คนเกิดวันนี้เป็นคนเจ้าชู้หลบใน (ก็เจ้าชู้เฉียบๆ นั่นแหละ) ไม่แสดงออกเด่นชัดเหมือนคนวันอาทิตย์ มักจะแอบไปยั่วเสน่ห์ให้ใครต่อใครหลงใหลอยู่เสมอ เพราะความเป็นคนน่ารักสุภาพ อ่อนโยน อีกทั้งยังฉลาดเฉลียวแถมยังเขากเขาใจผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ดีอีกด้วย ความจริงคนเกิดวันนี้เป็นคนที่ค่อนข้างดีอีร้นและเอาแต่ใจตัวเอง เหมือนกันแต่จะค่อย ๆ แสดงออกมาเมื่อคบกันแล้วต้องการให้คนมา เอาอกเอาใจ คนเกิดวันนี้รักความสะอาดสบาย ใฝ่หา รวยเร็ว รักแท้ แต่คนวันจันทร์มักจะเกิดกับคนที่แตกต่างในเรื่องของอายุหรือฐานะ ความเป็นอยู่มากทีเดียว ทำให้ต้องอดทนและฝ่าฟันเหมือนรักแท้ ในหนึ่งสุดโรแมนติกประมาณ โรส แอนด์ แจค แห่งไททานิคนั่นเลย แต่วาคนวันจันทร์นี้มักจะสุขสมหวังเสมอในเรื่องความรักถ้าดูแลหัวใจตัวเองให้ดีไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปไหนก็จะมีคู่รักที่คบกันเนิ่นนาน จนเพื่อน ๆ อิจฉาเสมอแน่นอนแหละ

วันอังคาร

เป็นคนที่มีความรักค่อนข้างดีทีเดียว จะพบรักแท้ที่คบกัน อยู่ กันไปอย่างหวานชื่น และสมหวัง อาจจะเป็นคนที่ดูเจ้าชู้ไปสักนิดแต่จริง ๆ แล้วเป็นแคอยากรักสนุกชั่วครั้ง ชั่วคราว เท่านั้น ไม่ได้เป็นนิสัย ถ้าเจอเจอะคนหน้าตาดีหรือบุคลิกถูกใจก็จะสงสยตาไปก่อนอื่น แต่จะไม่ใช่ว่าคนที่เจอเขาไปขอทำความรู้จักในทันทีทันใดเป็นคนมีนิสัยใจร้อน ว้าวามและตรงไปตรงมาแต่นั้นแหละคือเสน่ห์ที่เพศตรงข้ามหลงใหล คนเกิดวันนี้เมื่อตกหลุมรักใครแล้วจะติดตวมคอยอยู่ กลอยวง ตั้งใจ ไม่มีวันจับทีงจับขางอย่างแน่นอน เป็นคนที่แข็งแรง ออกกำลังกายเป็นประจำไม่ยอมย่อท้อที่จะไม่ยอมยอมอุ้งที่ในใจอยากจะทำอะไรจะขาด ดวงความรักของคนวันอังคารจะมีปัญหาที่อยู่ที่เรื่องของอารมณ์เท่านั้นต้องควบคุมอารมณ์ให้อยู่หรือเลือกคู่ที่เป็นคนใจเย็น สดสุดก็จะมีรักที่ยั่งยืนยากที่จะแตกร้างได้

วันพุธ

คนเกิดวันพุธเป็นคนขี้คิดช่างตรึกตรองช่างเลือกรอบคอบ ในทุกเรื่องรวมทั้งในเรื่องของความรักคุณจะต้องมั่นใจเสียก่อนที่จะตกลงปลงใจกับใครเป็นคนที่ต้องการความรักที่ลึกซึ้งมั่นคง ไม่ใช่ความรักเพื่อให้ตนเองพอใจเท่านั้นเสน่ห์ของคนวันนี้อยู่ที่การพูดจาที่น่านรักสุภาพทำให้ใครต่อใครชื่นชอบรักสนุกและยังเป็นคนฉลาด มีไหวพริบดี อีกด้วย คนเกิดวันพุธ มักจะมีความรักแบบที่เริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อน แล้วค่อยผูกพันกัน มาเป็นความรักแท้ที่เต็มไปดวยการเข้าอกเข้าใจกัน รู้จักกันดีมาเคารพออิสระและเวลาส่วนตัวซึ่งกันและกัน คนเกิดวันนี้ ไม่ชอบดูแคลนตาอย่างเด็ดต้องเป็นคนดีที่พูดคุยกันรู้เรื่องและมีทัศนคติเหมือนกัน ต้องเป็นได้ทั้งเพื่อนคู่คิดและคนรักในขณะเดียวกัน

วันพฤหัสบดี

คุณเป็นคนมีความโอบอ้อมอารีมีน้ำใจต่อผู้คน มีสติปัญญาดี เป็นที่ ยอมรับของคนอื่น เป็นคนรักใคร่ก็รักจริง เกลียจริง ไม่ชอบการเสแสร้ง หลอกลวง ดวงความรักค่อนข้างเรียบง่าย ไม่โลดโผนมากนัก เป็นคนน่ารัก เปิดเผย จริงใจ และมีความมุ่งมั่นสูงจุดหมาย ไม่เลือนล่อย ไร้สาระ เป็นคนไม่เจ้าชู้ ถ้ารักใคร่ก็จะซื่อสัตย์และรักเดียวตลอดรักของตัวเองไม่คิดนอกใจไปมีใครอื่น หากต้องผิดหวังในเรื่องความรัก ก็จะเป็นเพราะการมองโลกในแง่ดี จนเกินไป หรือคิดไปเองว่าใครคนนั้นไม่รัก แต่เมื่อผิดหวังก็ไม่ปล่อย ตัวเองให้จมปลักกับความเจ็บปวด แต่จะพยายามทุ่มเทในเรื่อง ที่ตนเองสนใจ ให้ลิ้มความเจ็บปวดนั้น คนวันนีชอบคนที่เรียบง่ายมีนิสัย ความชอบคล้ายๆ กันไม่หรูหราฟุ่มเฟือยจนเกินไป

วันศุกร์

คนเกิดวันนี้มีเรื่องราวของความรัก ๆ ใคร ๆ มาวนเวียนประจำหัวใจ อยู่เสมอเป็นคนรักสวยรักงามชอบที่จะดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ เมื่อรักใคร่ชอบใครแล้ว ก็จะเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีเรียกว่าทุ่มจนสุดหัวใจเลยทีเดียว (เจ้าบุญทุ่ม ตัวจริง) แต่ก็ต้องการการตอบสนอง อย่างเดียวกันจากคนรักด้วย ไม่นั่นจะรู้สึกน้อยใจมาเสน่ห์ของคนวันศุกร์อยู่ที่ความอ่อนหวาน เป็นคนใจกว้าง และซื่อตรง บางครั้งออกจะขีระแวงคนรักจนเกินเหตุไปดวยซ้ำดวงความรักของคนเกิดวันนีค่อนข้างอากัปก (ฮือ ๆ) ทั้ง ๆ ที่มีคนมารักชอบอยู่เยอะ แต่ก็มักจะจบลงเพราะความไม่มีเหตุผลและเจ้าอารมณ์ของคุณ อยู่นั่นเองบางคนก็ถึงจะมีรักหวานแสนโรแมนติกเพียงใดแต่กลับ ต้องลารางกันทั้ง ๆ ที่ยังรักกันมากบางคนก็อาจจะมีความสัมพันธ์รักที่ยั่งยืนอบอุณแต่อาจไม่ใช่ว่าคนที่คุณเคยรักอย่างหัวปักหัวปำมาก่อน เป็นคนที่มีความรักพิเศษไม่ธรรมดาเลยจริง ๆ

วันเสาร์

น่าอิจฉาที่สุด สำหรับคนเกิดวันเสาร์ เป็นคนโชคดีในด้านความรัก ไม่ค่อยจะมีปัญหาให้ต้องปวดใจ เหมือนคนเกิดวันอื่น ๆ เพราะวา คนเกิดวันนี้เป็นคนที่เด็ดเดี่ยว หนักแน่น ใจค่อมั่นคง เมื่อคบกับใคร ก็จะมีคนคนนั้นอยู่คนเดียวในหัวใจ ไม่ชายตวไปไหนคนอื่นเลย เมื่อเลิกแล้วถึงจะเริ่มมีรักใหม่ คุณเป็นคนที่ดี สุขุม มีระเบียบ แต่ก็เป็น คนดีอีร้นไม่เบาทีเดียว มีความเจ้าชู้แบบเสี่ยว ๆ คือแถมองแลสงยิ้มไปบาง ไม่มีอะไร ในอกไม่เปิดเผยแอบรัก แอบชื่นชม อยู่ใกล้ ๆ มากกว่า คนวันเสาร์เป็นคนที่ทะนง อดทน และมีความมุ่งมั่นใฝ่ใจคนรัก อย่างเสมอต้นเสมอปลาย (น่าอิจฉา คนมีแฟน เกิดวันเสาร์จัง) แต่ก็ ไม่ชอบให้แฟนมีนิสัยหุนหัน ฟูฟ่องจนเกินไปนัก เป็นคนช่างเลือก จึงไม่ค่อยคบใคร เลน ๆ เมื่อถูกใจใคร จะใช้เวลาพิจารณานิสัยก่อนที่จะเริ่มรักอย่างเต็มหัวใจแต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น ในเรื่องของความรักจะตองดู ถึงเรื่องความเหมาะสมในทุก ๆ ด้านดวย เช่น อายุ ฐานะ การศึกษา